

ทบทวน รังสิตยุคคณะ ซีดีกว่าปล่อยให้เสียหาย

✓ แฉ..รังสิตยุคคณะ เลิกจ้างอาจารย์เพราะขาด
ทุนยับทางธุรกิจ เพราะมีผู้สนใจเรียนน้อยผิดคาด
อธิการบดีและผู้บริหารไม่สนใจปัญหานักศึกษา หาช่อง
ทำผิกระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเกินโคว
ตา แต่เหลว ทบวงซียุคคณะทำได้ ดีกว่าปล่อยให้เสีย
หายมากขึ้น

อ่านต่อหน้า ๑๑

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยรังสิตจังหวัด
ปทุมธานี แจ้งว่าวานนี้(3 ก.ค.) ซึ่งเป็นวันที่ 2
ของเหตุการณ์ความวุ่นวายในมหาวิทยาลัยรังสิต
ตั้งแต่ช่วงเช้ามีกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จำนวนหลายร้อยคน ออกมารวมตัวกันที่หอ
ประชุมมหาวิทยาลัย เพื่อคัดค้านมติกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรังสิต ที่สั่งให้ยุบคณะเทคโนโลยี
ชีวภาพ แล้วโอนภาควิชาต่างๆ ในคณะไปรวม
อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับโอนย้ายสาขา
วิชาการการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวจาก
คณะศิลปศาสตร์ไปสังกัดอยู่คณะบริหารธุรกิจ
ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

นายประเสริฐ สายสิทธิ์ คณบดีคณะ
เทคโนโลยีชีวภาพ เปิดเผยเรื่องนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีฯรวมตัวกันประมาณร้อยคน รวมตัว
กันประท้วงเรื่องการยุบคณะเทคโนโลยีฯไปรวม
กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และโอนย้ายสาขา
วิชาการการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
จากคณะศิลปศาสตร์ไปสังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ว่าจนถึงขณะนี้มหาวิทยาลัยไม่มีคำสั่งหรือคำ
ชี้แจงอื่นใดออกมาอีก เท่ากับอาจารย์ 15 คน
และเจ้าหน้าที่อีก 10 คนในคณะต้องหมด
สภาพไปโดยปริยาย โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
คณบดีถูกมองในทางร้ายและถูกกล่าวหาว่าปิด
บังเรื่อง ทั้งๆ ที่ไม่เคยทราบเรื่องมาก่อน

คณบดีคณะเทคโนโลยีฯกล่าวว่า การ
ดำเนินกิจการของทุกคณะประสบภาวะขาดทุน
มาตลอด แม้แต่คณะแพทย์ แต่ยุบคณะเทค-
โนโลยีฯ เพียงคณะเดียว โดยตั้งข้อสังเกตเพราะ
มหาวิทยาลัยไม่ต้องการจ่ายเงินปันผลและที่ผ่าน
มาอาจารย์ไม่เคยได้รับเงินโบนัส ทั้งๆ ที่รับนัก
ศึกษาเพิ่มทุกปีแต่ก็อ้างว่าขาดทุนทุกปี

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมาได้มี
ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาทำหนังสือถึงอธิการบดี
เพื่อเสนอขอ 3 เรื่องด้วยกัน คือ 1.ขอให้คณะ
เทคโนโลยีชีวภาพอยู่เหมือนเดิม 2.ขอให้อาจารย์
ทุกคนในคณะเทคโนโลยีชีวภาพอยู่ปฏิบัติงาน
ต่อไป และ 3. ขอให้ถือว่าผู้ที่มาประท้วงทุกคน
ไม่มีความผิด แต่ปรากฏว่านายสุพัทธ์ ภูมกา
อธิการบดีได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องนักศึกษา

มีมาตรการช่วยไม่ให้นักศึกษาเดือดร้อน และ
ไม่เสียผลประโยชน์ใดๆ

นายวันชัย กล่าวอีกว่า การยุบคณะอาจ
ทำให้นักศึกษาเสียความรู้สึกไปบ้าง แต่ในสาระ
การเรียนรู้แล้ว ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร ทบวงฯ ยัง
ไม่ลงไปจัดการอะไรตอนนี้ เพราะนักศึกษายังมีที่
เรียน และการย้ายคณะให้ไปอยู่ในสังกัดคณะใกล้เคียงกัน โดยหลักการไม่ถือว่าผิดหรือเสียหาย

“ทบวงฯอาจเชิญมหาวิทยาลัยมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงต่อไป มหาวิทยาลัยเอกชนมีสิทธิที่
จะยุบคณะหรือเลิกกิจการใดๆ ได้ แต่ต้องแจ้ง
ให้ทบวงฯทราบ “นายวันชัยกล่าวและว่าเมื่อมหา
วิทยาลัยเปิดสอนสาขาวิชาใดแล้วเกิดปัญหาหรือ
ขาดทุน ก็สมควรจะปิดดีกว่าปล่อยให้สูญสูญไป
เพราะจะเสียหายมากกว่านี้

“ขณะนี้ทั้งนักศึกษาและโดยเฉพาะอาจารย์
ในคณะยังไม่ทราบจะทำอย่างไรต่อไปถ้า เขาไม่
จ้างต่อ นอกจากจะไปร้องเรียนกระทรวงแรงงาน
แม้ช่วงนี้จะไม่มีการเรียนการสอน แต่อาจารย์ใน
คณะยังต้องไปทำงานเพราะเกรงจะถูกหาไม่มา
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นโอกาสให้ถูกไล่ออก เวลานี้จะทำ
อะไรก็กลัวจะผิดกฎหมายไปหมด “นายประเสริฐ
กล่าวและว่า การบริหารงานที่ผ่านมาอยู่ภายใต้
การตัดสินใจของอธิการบดีคนเดียว ไม่มีการ
ปรึกษาหารือคณบดีคณะต่างๆ ส่วนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ก็คอยรับใช้เห็นดีเห็นงามไปหมด

นอกจากนี้นายประเสริฐ ได้เปิดเผยด้วย
ว่าก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดคณะเทคโนโลยี
ชีวภาพ ได้ตกลงกับทบวงฯว่าจะรับนักศึกษาปีละ
ไม่เกิน 100 คน แต่มีนักศึกษาสมัครเรียนปีละ
ไม่เกิน 40 คน แต่ผู้บริหารกลับบอกว่าต้องรับ
นักศึกษาให้ได้ปีละ 200 คน มหาวิทยาลัยถึง
จะอยู่ได้ เป็นการพูดเหมือนรู้อย่างไรที่ไม่มีทางทำได้
และเป็นไปในทำนองว่าถ้าทำไม่ได้ก็ให้ออกไป
ซึ่งเรื่องนี้นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ ส.ส.จะเชิงเตรา
พรรคประชาธิปัตย์เจ้าของมหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯก็มีส่วนที่ให้มีการ
ยุบคณะและย้ายสาขาวิชา แต่อ้างว่าเป็นมติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อจะได้รอดตัว

ในวันเดียวกัน ที่ทบวงมหาวิทยาลัย
นายวันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
แถลงว่าสาเหตุที่มหาวิทยาลัยยุบคณะเทคโนโลยีฯ
เพราะมีนักศึกษาเรียนน้อย อย่างไรก็ตามทบวงฯ